

Số: 441/BC-UBND

Cư Jút, ngày 14 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của bà Trương Thị Vy Hạ, bà Mạc Thị Minh, thị trấn Ea T'ling; vụ tranh chấp giữa các hộ Đồng bào dân tộc tại chỗ tại Tiểu khu 834, xã Ea Pô với Công ty TNHH SX-TM Vĩnh An; và các phản ánh, tố cáo của Phạm Thị Chăm, thôn 3, xã Ea Pô.

Kính gửi:

- Ban Nội chính tỉnh Đắk Nông;
- BTV Huyện ủy Cư Jút.

Triển khai thực hiện Thông báo số 755-TB/HU ngày 03/10/2023 của Huyện ủy Cư Jút về việc giao UBND huyện rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết 04 vụ việc khiếu nại nêu tại khoản 7, mục II, kết luận số 03-KL/BNCTU ngày 28/9/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông.

Sau khi rà soát các nội dung vụ việc, UBND huyện Cư Jút báo cáo cụ thể như sau:

1. Đối với vụ khiếu nại của bà Trương Thị Vy Hạ và ông Nguyễn Đình Hùng liên quan đến thửa đất số 94, tờ bản đồ số 20, Đường N'Trang Long, tổ dân phố 9, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút:

Vụ việc khiếu nại đã được Cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Cư Jút tiếp nhận, tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải thích trả lời cho bà Trương Thị Vy Hạ được biết theo quy định. Đồng thời đã có các báo cáo cho công dân và các cơ quan cấp trên được biết theo quy định, tại: Báo cáo số 204/BC-TNMT ngày 06/12/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 211/CV-TNMT ngày 24/12/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 653/UBND-TNMT, ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Cư Jút; Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 09/10/2020 về việc báo cáo rà soát kết quả giải quyết vụ khiếu kiện của bà Trương Thị Vy Hạ; Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 23/11/2020 về việc trả lời ý kiến cử tri đại biểu HĐND 02 cấp; Báo cáo số 532/BC-UBND ngày 29/12/2020 xử lý giải quyết nội dung đơn ông Lê Đình

Hùng và bà Trương Thị Vy Hạ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông được biết theo quy định.

Ngoài ra UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra tỉnh làm việc trực tiếp UBND huyện Cư Jút để xem xét tham mưu giải quyết vụ việc theo quy định. Kết quả làm việc cụ thể tại Biên bản làm việc ngày 21/10/2020, qua đó Thanh tra tỉnh đã thống nhất nội dung giải quyết tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện, xác định Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 20 của bà Hạ không có ai tranh chấp, việc các hộ dân xây dựng nhà trên diện tích trước lô đất của bà Hạ không xâm phạm đến phần diện tích đất của bà và không ảnh hưởng gì đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hạ.

Như vậy đối với vụ việc của bà Hạ đã được cấp huyện xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định pháp luật.

2. Vụ việc khiếu nại của bà La Thị Kim, thường trú thôn Tân Bình, xã Nam Dong liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình bà để xây dựng chợ nông sản Nam Dong:

Vụ việc khiếu nại đã được Chủ tịch UBND huyện Cư Jút ban hành Quyết định số 1045/QĐ-CTUBND ngày 29/6/2007 giải quyết đơn khiếu nại lần đầu đối với vụ việc và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 giải quyết đơn khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà La Thị Kim theo quy định của pháp luật. Đồng thời gia đình đã có đơn gửi Tòa án hành chính các cấp để được xem xét trả lời theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật (Điều 18, Luật khiếu nại năm 2011), UBND huyện Cư Jút không có thẩm quyền để xem xét lại các nội dung khiếu nại của bà Minh đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định khiếu nại giải quyết lần 2. Đối với các nội dung tố cáo cán bộ trong HĐBTGPMB chợ Nông sản Nam Dong, liên quan đến việc lập hồ sơ văn bản giả, tham ô chiếm đoạt tài sản không thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính cấp huyện (Căn cứ điều 3, Luật tố cáo năm 2018 quy định: Việc tiếp nhận giải quyết theo luật luật tố tụng hình sự).

Ngoài ra vào ngày 05/10/2023, UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân đối với gia đình bà Minh để tiếp tục vận động giải thích gia đình bà Minh hiểu rõ hơn về kết quả giải quyết cũng như về thẩm quyền giải quyết của các cấp đối với các khiếu nại của bà. Qua đó bà Minh vẫn không đồng ý với các ý kiến giải thích của cơ quan nhà nước, bà tiếp tục đề nghị cấp tỉnh xem xét các khiếu nại của bà. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND thị trấn Ea T'ling, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động giải thích gia đình bà Minh nắm rõ hơn về kết quả giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền đối với vụ việc của gia đình bà.

3. Đối với vụ tranh chấp đất đai của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (đại diện đơn gồm các ông: Y Wat Hra, Y Kru Êban, Y Bon AJun) và một số hộ dân khác với Công ty TNHH SX-TM Vĩnh An trên địa bàn huyện Cư Jút).

Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị các hộ dân, Ngày 22/4/2021, UBND huyện Cư Jút đã tổ chức tiếp công dân mời các cơ quan, ban ngành có liên quan của huyện tham dự để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến từ các hộ dân và trả lời các nội dung kiến nghị của công dân theo quy định.

UBND huyện Cư Jút đã đề nghị phía Công ty TNHH SX-TM Vĩnh An tiếp tục phối kết hợp với UBND xã Đăk Wil, UBND xã Ea Pô, UBND xã Tâm Thắng và các cơ quan có liên quan chủ động gặp gỡ các hộ dân có đất trong vùng dự án trồng cao su tại tiểu khu 834, xã Ea Pô để trực tiếp trao đổi, giải thích để bà con nắm bắt và hiểu rõ hơn về kế hoạch tổ chức sản xuất, liên kết của Công ty hiện tại và những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị phía Công ty TNHH SX-TM Vĩnh An có trách nhiệm thực hiện các cam kết trước đây (nếu chưa thực hiện) nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho bà con. UBND huyện Cư Jút đã có Báo cáo số 417/BC-UBND ngày 13/9/2022 báo cáo cụ thể về vụ việc để UBND tỉnh được biết có hướng chỉ đạo, xử lý.

Đến nay các nghị, phản ánh các hộ đồng bào dân tộc, chính quyền cấp huyện đã tiếp nhận đơn, tổ chức tiếp công dân, tiến hành vận động, giải thích và trả lời cụ thể cho công dân và cơ quan cấp trên theo đúng thẩm quyền quy định. Hiện nay trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư đối với các hộ đồng bào dân tộc nêu trên. Qua nắm bắt các hộ dân đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan của tỉnh, cụ thể đã gửi đơn đến Sở Tài nguyên và Môi trường và đã được xem xét giải quyết và trả lời tại Công văn số 286 /STNMT-TTr ngày 14/02/2023 (*Nội dung Công văn kèm theo*). Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện tại các hộ dân đã nộp đơn khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

4. Đối với các nội dung, tố cáo của bà Phạm Thị Chăm, ông Trần Văn Quyết liên quan đến việc xây dựng tuyến đường thôn 3, xã Đăk Wil.

Các phản ánh của bà Chăm đã được UBND xã Đăk Wil trả lời cụ thể cho công dân và cấp trên tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 10/9/2020 của UBND xã Đăk Wil. Việc lập dự toán UBND xã Đăk Wil đã căn cứ theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đăk Nông quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 (định mức trên hồ trợ tối đa cho 1 km đường bê tông mác 200, rộng 3m, dày 16cm, định mức vật liệu tính như sau: cát:164,25m³, đá 1x2: 318,750m³, xi măng: 103,5 tấn, tổng giá trị: 364.457.000đồng). Về chủ trương, dự toán, định mức xây dựng tuyến đường

UBND xã Đăk Wil đã căn cứ các quy định của Nhà nước để triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với nội dung tố cáo một số cán bộ trong tổ công trình, tổ giám sát của thôn trong quá trình thi công tuyến đường đã chiếm dụng vật tư công trình: Nội dung này đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện có báo cáo trả lời cụ thể tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 10/9/2020 của UBND xã Đăk Wil và Thông báo số 271/CSĐT ngày 09/4/2021 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút, theo kết quả xác minh điều tra nội dung tố cáo là không có cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết của cấp huyện đối với các vụ việc khiếu nại nêu tại mục II, kết luận số 03-KL/BNCTU ngày 28/9/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Nông. UBND huyện Cư Jút báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy biết, theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Ban TCD huyện;
- Lưu: VT, TTr

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tú

